

*Triệu Sơn, ngày tháng 11 năm 2021*

Số: /TB-BCĐ

**THÔNG BÁO**  
**Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện**

Ngày 29 tháng 11 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tổ chức hội nghị để quán triệt, triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chủ trì Hội nghị; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, đồng thời đóng góp ý kiến và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để huy động các lực lượng tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trên cơ sở các nội dung báo cáo và thảo luận tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, nên đến nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện cơ bản đang được kiểm soát.

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 5/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã, thị trấn, các ban, phòng, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải quyết tâm, quyết liệt và cố gắng hơn nữa trong công tác phòng,

chống dịch, hạn chế tối đa các ca F0 phát sinh trên địa bàn huyện; nghiêm túc và thẳng thắn chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, nhất là ở các xã, thị trấn. Thực hiện tốt **“2 chống”** đó là chống chủ quan lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn và chống dịch bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào và **“3 xây”** đó là xây dựng cho từng tình huống xấu hơn khi có tình huống dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, xây dựng kịch bản để không khủng hoảng về vấn đề an sinh xã hội khi có dịch bệnh xảy ra, xây dựng kế hoạch để thích ứng với dịch bệnh; tạm dừng các công việc không cần thiết để tập trung đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế tối đa các ca mới xảy ra trên địa bàn huyện.

## 2. Đối với các xã, thị trấn:

2.1. Thực hiện xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ, thống nhất trong ý trí và đồng hành chỉ huy đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch gắn với Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 5/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa và các văn bản liên quan khác của tỉnh, của huyện. Đồng thời xác định, mỗi công dân phải chịu trách nhiệm trước phòng, chống dịch, mỗi người dân phải thích ứng, thích nghi và phải chịu trách nhiệm trước các hành vi, vi phạm quy định phòng, chống dịch.

2.2. Khẩn trương kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và sắp xếp, phân công, phân nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách công tác phòng, chống dịch, phải bình tĩnh chủ động chỉ đạo xử lý các tình huống khi có dịch; thực hiện quản lý chặt chẽ di biến động của công dân, lập danh sách họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, đi từ vùng nào về, quản lý các đối tượng về theo từng ngày, từng giờ, không được bỏ sót các trường hợp trở về địa phương; kiểm tra và quản lý chặt chẽ các đối tượng đang thực hiện cách ly tại hộ gia đình; các xã, thị trấn gửi cho các hộ gia đình, các đối tượng đang thực hiện cách ly sổ ghi chép quá trình sinh hoạt trong thời gian cách ly và hết thời gian cách ly 10 ngày; giao Trung tâm y tế xây dựng mẫu sổ ghi chép chung gửi cho các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện việc cách ly.

2.3. Thực hiện xong **“4 tại chỗ”** trước ngày 30/11/2021 đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch. Giao UBND huyện có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn.

2.4. Thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc các đối tượng và các vùng có nguy cơ cao có thể phát sinh các ca bệnh; khi xảy ra dịch phải đánh giá mức độ dịch và công bố tình hình dịch bệnh.

2.5. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng, trước khi tiêm phòng, phải xác định lộ trình tiêm phòng thật tốt, trong tiêm phòng phải khám sàng lọc, thực hiện tiêm phòng đúng quy trình, không được bỏ sót các bước quy trình trong tiêm phòng; phải có đội phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tiêm phòng.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát kỹ và đầy đủ các cháu học sinh thuộc diện tiêm phòng, lập danh sách để báo cáo UBND huyện đưa vào kế

hoạch tiêm phòng. Thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở các giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện thực hiện thật tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

4. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện thống nhất sẽ thành lập từ 5 đến 7 đoàn công tác để kiểm tra các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch.

5. Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy - Trưởng cụm - Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện và các thành viên Ban chỉ đạo của huyện trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn đã được phân công.

Trên đây là kết luận của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, yêu cầu các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo của huyện; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đạt hiệu quả cao nhất./.

***Nơi nhận:***

- Ban Thường vụ Huyện ủy (để b/c);
- TTBCĐ phòng, chống dịch của huyện (để b/c);
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch của huyện (t/h);
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn (thực hiện);
- Các ban, phòng, ngành, đơn vị liên quan (thực hiện);
- Lưu VT, BCĐ.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Lê Quang Trung**